

แผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น  
อ.เมือง จ.อุดรธานี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓๐ พ.ศ. ๒๕๖๑) กำหนดว่าแผนการดำเนินงานให้จัดทำ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ วันนับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ที่ต้อง ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการ พัฒนาโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ศ ๒๕๗๐) และเชื่อมโยงกับวางแผนเพื่อ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนด รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำ ขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบ หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/วศ๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านจั่น โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลบ้านจั่น และคณะกรรมการพัฒนาองค์การ บริหาร ส่วนตำบลบ้านจั่น จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามรูปแบบที่กำหนด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงในพื้นที่ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่นและเพื่อให้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับ การอนุมัติได้ ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีการชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น และมีการประสาน และบูรณาการการ ทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการ ในแผนงานการ ดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

### วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

- การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาต้องเป็นรวมถึงกิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์ หรือมีผล สำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเขต ทักมัน
  ๒. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของผู้ควงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการ ดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น
  ๓. เพื่อใช้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
  ๔. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาต้องมั่นและงบประมาณรายได้ประกาศใช้

### ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำ บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ เป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ แล้ว แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน มีขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

๓. นอกจากการจัดทำแผนการดำเนินงานที่มาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีแล้ว การจัดทำแผนการดำเนินงานอาจมาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณ จากเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณหรือได้รับแจ้งแผนงาน และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการ ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงบประมาณนั้น

๔. การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ในการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

### ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

การวางแผนดำเนินงานที่ดี ย่อมส่งผลให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองและต่อประชาชนในท้องถิ่น ดังนี้

(๑) ทำให้การดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ เพราะทุกองค์กรย่อมมีจุดมุ่งหมาย และทิศทางการดำเนินของตนเองด้วยกันทั้งสิ้น แผนการดำเนินงานซึ่งได้กำหนดรายละเอียดที่เป็นแนวทางในการนำไปสู่การปฏิบัติ

(๒) ทำให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน เพราะแผนดำเนินงานได้รวบรวมรายละเอียดของแผนงาน/โครงการที่ต้องปฏิบัติจริง ประจำปีงบประมาณ จึงทำให้เห็นภาพโดยรวมของแผนงาน / โครงการทั้งหมดที่จะต้องปฏิบัติ

(๓) ลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน เพราะแผนดำเนินงานได้รวบรวมรายละเอียดของแผนงาน / โครงการที่ชัดเจน และยังเป็นกรอำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบขององค์กร ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานมากยิ่งขึ้น เป็นการจำแนกงานแต่ละแผนงานไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกัน

(๔) เกิดการประสานงานที่ดี เนื่องจาก ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลายหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่ ต่างมีแผนงาน / โครงการของแต่ละองค์กร จึงต้องมีการประสานงาน แผนงาน / โครงการต่างๆ ที่แต่ละหน่วยงานมี เพื่อที่จะได้บูรณาการแผนงานเหล่านั้นให้มีความเหมาะสมและเป็นไปในแนวทางเดียวกันซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน

(๕) ลดความไม่แน่นอน เนื่องจากการดำเนินงานขององค์กรนั้น อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆ ไม่ว่าจะสภาพแวดล้อมภายในองค์กร หรือภายนอกองค์กร ทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรให้ประสบกับความสำเร็จ หรือไม่เป็นที่กำหนดไว้ ฉะนั้นแผนดำเนินงาน จึงเป็นกรอบและแนวทางการปฏิบัติให้การดำเนินงานขององค์กร ดำเนินไปตามที่องค์กรได้กำหนดไว้

(๖) เป็นเกณฑ์ในการควบคุม เนื่องจากแผนดำเนินงาน มีการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการไว้อย่างชัดเจน ผู้บริหารสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมและเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ระหว่างแผนงานที่กำหนดไว้ และผลการดำเนินงานจริงว่า ประสบผลสำเร็จตามแผนงานที่วางไว้หรือไม่ อย่างไร แตกต่างจากที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด และจะดำเนินงานต่อหรือล้มเลิกแผนงาน / โครงการนั้นๆ หรือไม่

#### **การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ**

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงาน ที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการ เพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้ว แต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร วัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

## หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่นมีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา ๖๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และประกาศคณะกรรมการการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับต่าง ๆ ที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่นมีหน้าที่ และอำนาจในการจัดทำระบบบริการสาธารณะหรือจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และมีหน้าที่ ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่าย เกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน กีฬาองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่นเป็นแผน ที่แสดง ถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดง ถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนา ที่สอดคล้อง เชื่อมโยง กับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาแผนงานโครงการพัฒนา ท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึง ภารกิจหรือวัตถุประสงค์ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารตำบล บ้านจั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านจั่นได้มีความชัดเจนในการ ปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่นใน แผนดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่นจะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็น เครื่องมือสำคัญในการบริหารและควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่นเป็นไปอย่าง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อใช้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านจั่นเป็นไป อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

ส่วนที่ ๒  
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

































**แผนการดำเนินงานประจำปี 2567**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น**  
**(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย)**

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย
- แนวทางการพัฒนาที่ 1 งานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย

**(3) แนวทางการพัฒนาที่ 2 งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนวทางการพัฒนาที่ 3 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2567												
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
57	โครงการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติเหตุต่างๆ	1 โครงการ/50,000.-	ต.บ้านจั่น	สำนักปลัด	↓												↑
58	โครงการควบคุมและป้องกัน โรคติดต่อ	1 โครงการ/40,000.-	ต.บ้านจั่น	สาธารณสุข	↓												↑
59	โครงการส่งเสริมสุขภาพของ ประชาชนในตำบลบ้านจั่น	1 โครงการ/40,000.-	ต.บ้านจั่น	สาธารณสุข				↓									↑
60	โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อม	1โครงการ /40,000.-	ต.บ้านจั่น	สาธารณสุข												↓	↑

















# ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น  
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

  
(นายบุญมี ทิมูณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

ที่ ๕๓๖/๖ ๒๕๖๖

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค และการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งมีดังนี้

- |                                |                               |                   |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| ๑. นายรุ่งนรินทร์ ชัยจักร์     | ปลัด อบต.บ้านจั่น             | ประธานกรรมการ     |
| ๒. นายเอกชัย ชันอาสา           | ผ.อ.กองช่าง                   | กรรมการ           |
| ๓. นางวิวรรธณ แก้วคำแสน        | ผ.อ.กองคลัง                   | กรรมการ           |
| ๔. นายคูสิต ศรีสูงเนิน         | ผ.อ.กองการศึกษาฯ              | กรรมการ           |
| ๕. จ.ส.อ.หญิงวิภาพร ศรีตามาศย์ | ผ.อ. กองสาธารณสุขฯ            | กรรมการ           |
| ๖. นายชาติตระการ เสวตวงษ์      | ผ.อ. กองสวัสดิการฯ            | กรรมการ           |
| ๗. นายประมวล อนงค์ถวิล         | ประชาคม หมู่ ๓                | กรรมการ           |
| ๘. นายนพรัตน์ ภูแฮมสี          | ประชาคม หมู่ ๑๐               | กรรมการ           |
| ๙. นายประพันธ์ ศรีอินทร์       | ประชาคม หมู่ ๑๑               | กรรมการ           |
| ๑๐. น.ส. มะลิวรรณ เพชรก้อน     | หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บ้านจั่น | กรรมการ           |
| ๑๑. น.ส. พรรคมี พรรคศรีสมบุญณ์ | นักวิเคราะห์ปฏิบัติการ        | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ กำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการฯ กำหนดจัดทำร่างแผนการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนา และจัดทำร่างข้อกำหนดขอย้ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการเพื่อเสนอคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

( นายบุญมี ทิมูนี )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

ที่ ๕๓๖/ ๒๕๖๖

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น

\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค และการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งมีดังนี้

๑. นายบุญมี ทิมนี่	นายก อบต.บ้านจั่น	ประธานกรรมการ
๒. นายชนบ ฤทธิ์นายม	รองนายก อบต.บ้านจั่น	รองประธานกรรมการ
๓. นางบังอร คุณแก้ว	รองนายก อบต.บ้านจั่น	กรรมการ
๔. นายรุ่งนรินทร์ ชัยจักร์	ปลัด อบต.บ้านจั่น	กรรมการ
๕. นายดุสิต ศรีสูงเนิน	ผ.อ.กองการศึกษา	กรรมการ
๖. นางศรีสุดา โสมะคุณานนท์	สมาชิกสภา อบต.บ้านจั่น หมู่ ๑	กรรมการ
๗. นายสุนทร ประเสริฐสังข์	สมาชิกสภา อบต.บ้านจั่น หมู่ ๒	กรรมการ
๘. นายประเสริฐ บริบูรณ์ผล	สมาชิกสภา อบต.บ้านจั่น หมู่ ๖	กรรมการ
๙. นายเสถียร อักษรกลาง	ประชาคมหมู่ ๒	กรรมการ
๑๐. นายประมวล อนงค์ถวิล	ประชาคมหมู่ ๓	กรรมการ
๑๑. นายนพรัตน์ ภูแฉมสี	ประชาคมหมู่ ๑๐	กรรมการ
๑๒. นายเผด็จ ใจวัง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๓. นายทองม้วน สีดาว์ฒน์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๔. นายประพันธ์ ศรีอินทร์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๕. นางเกษดาพร ศรีสูวอ	ผ.อ.ร.พ.ส.ต. กลิ่งคำ	กรรมการ
๑๖. นางยุพิน ทองมณี	เกษตรตำบลบ้านจั่น	กรรมการ
๑๗. นายอัฐวุฒิ เหลืองสุริยะ	อาสาพัฒนาชุมชนตำบลบ้านจั่น	กรรมการ
๑๘. น.ส.มะลิวรรณ เพชรก้อน	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/เลขานุการ
๑๙. น.ส.พรรณีศรี พรศรีสมบูรณ์	นักวิเคราะห์ฯปฏิบัติกร	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. น.ส.ละอองทิพย์ สมรูป	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ	ผู้ช่วยเลขานุการ

๑. กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น



๒.ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นระยะเวลาห้าปี

๓.พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และร่างแผนการดำเนินงานให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามที่คณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานแล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๔.พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นระยะเวลาห้าปี

๕.แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๖.ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

( นายบุญมี ทิมนี )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

